

รายงานการดำเนินการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นยุทธศาสตร์	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
<p>๑. การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑. กิจกรรมส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>เทศบาลตำบลท่าช้าง มีการดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าช้าง - แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าช้าง - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมเทศบาลตำบลท่าช้าง - ดำเนินการชี้แจงเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้พนักงานนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐควรถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าช้าง (Do's & Don't) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ ในการประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง
	<p>๒. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานของเทศบาลตำบลท่าช้าง</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>เนื่องจากเห็นว่าเป็นการประหยัดงบประมาณ</p>
<p>๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นโยบายและระบบบริหารการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมภาครัฐให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ</p>	<p>๑. การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลท่าช้าง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลท่าช้าง - คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลท่าช้าง <p>เทศบาลท่าช้าง มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๓ ช่องทาง</p> <p>๑. การร้องเรียนโดยการเขียนเป็นหนังสือส่งมาที่เทศบาลตำบลท่าช้าง</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
		๒. การร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรง นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล ๓. การร้องเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลท่าช้าง และเปิดช่องทางการร้องทุกข์เพิ่มอีกหนึ่งช่อง ทางผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue โดยมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมทุกช่องทาง ๑๗ ราย สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด ระยะเวลาทั้ง ๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. การส่งเสริมการนำ มาตรฐานทางจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารงาน บุคคล	๑. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการบรรจุใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน การปฏิบัติราชการ การฝึกอบรม ออนไลน์ จากศูนย์การเรียนรู้ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ บูรณาการสำนักงาน ก.พ. และ การอบรมผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) Local MOOC กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ เทศบาลตำบลท่าช้าง มีพนักงานบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๒ ราย ๑. นายกษิต พลวัล นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ๒. นายนันท์วัฒน์ ขยันหา นักวิชาการ สาธารณสุข ได้ผ่านการอบรม ในรายวิชา LMOOC๐๕๓ : การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงาน ของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
	๒. โครงการการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการหรือการฝึกอบรม ออนไลน์	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือ จากศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณา การสำนักงาน ก.พ. และ การอบรมผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) Local MOOC กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๔
๔. การรวมพลังทุกภาค ส่วนในการสร้างสังคม- วัฒนธรรมทางจริยธรรม	๑. การส่งเสริมสนับสนุนการ จัดกิจกรรม/โครงการวัน สำคัญทางศาสนาและงานรัฐ พิธี	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง ศาสนาและงานรัฐพิธี ดังนี้ - วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ประเด็นยุทธศาสตร์	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
<p>๕. การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและการกระทำผิด</p>	<p>๑. โครงการวันเทศบาล</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการจัดโครงการวันเทศบาล ในวันที่ ๒๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีนายราชัน เสวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง เป็นประธานในการเปิดงาน และมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน และมีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติการ ยกย่องข้าราชการ พนักงานดีเด่นและบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ดังนี้</p> <p>๑. ข้าราชการ พนักงานดีเด่น</p> <p>๑.๑ นางสาวรุ่งอรุณ ตี้อกระโทก ตำแหน่ง นักการ</p> <p>๑.๒ นางสาวสายไหม ไต้กระโทก ตำแหน่ง นักการ</p> <p>๒. บุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น</p> <p>๒.๑ นางพิมพ์ภาภรณ์ ธนเจริญพิลาศ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ</p> <p>๒.๒ นางมธูรา อินทรชาธร ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน การคลัง</p>
	<p>๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ระดับ A :</p> <p>หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระดับที่ดี โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๙๐.๗๘ คะแนน</p>

ปัญหาอุปสรรค

๑. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นรูปธรรม
๒. งบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ มีไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

๑. ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้มีความชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ผู้รายงาน

(นายันทพัทธ์ พาพุทธา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน